
Croeso i Gipolwg ar y Bwrdd. Fel aelodau Bwrdd yr Awdurdod Iechyd 
Arbennig, rydym i gyd yn teimlo ei bod yn bwysig rhoi’r wybodaeth 
ddiweddaraf i chi am rywfaint o’r gwaith rydym yn ei wneud ar draws 
y sefydliad ac yn GIG Cymru. Daw’r rhifyn hwn gan ein Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Digidol Gofal Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl,  

Sam Hall

Rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i gael fy ngofyn i rannu’r rhifyn diweddaraf 
o Gipolwg ar y Bwrdd gyda chi i gyd. Rwy’n meddwl bod hon yn ffordd wych i 
gydweithwyr gael teimlad o sut beth yw bod ar Fwrdd Awdurdod Iechyd Arbennig.

Os ydych chi wedi darllen rhifynnau blaenorol o Cipolwg ar y Bwrdd byddwch yn 
gwybod faint mae ein Haelodau Annibynnol yn ei gyfrannu at arweinyddiaeth 
ein sefydliad. Maen nhw’n rhannu eu profiad, eu gwybodaeth a’u harbenigedd 
gyda ni, ac i mi yn bersonol, rwy’n gwerthfawrogi’r sgyrsiau un-i-un rydw i’n eu 
cael gyda nhw a’r adborth maen nhw’n ei roi.  Mae’n siŵr na fydd yn syndod i 
chi wybod bod hyn yn rhywbeth rydyn ni’n gweithio arno - yn union fel unrhyw 
berthynas!  Ers cyn i mi ymuno bu Rhaglen Datblygu Bwrdd dan arweiniad 
arbenigwyr o Deloitte, sydd wedi herio’r Bwrdd i fyfyrio, tyfu, dysgu am ein gilydd 
a sut, fel unigolion, mae gennym ni i gyd ffordd wahanol o fod o fudd i DHCW.  
Mae’n debyg bod hynny i gyd yn swnio braidd yn niwlog, ond dyw hynny ddim 
yn wir. Aethom trwy werthusiadau, sesiynau cemeg busnes ac ystod eang o 
ymarferion a gynlluniwyd i’n cryfhau fel tîm arwain.  Dysgais lawer o’r profiad ac 
rwy’n hyderus bod gennym ni bobl ar y Bwrdd sy’n ein cefnogi, yn ein deall ac 
eisiau i ni fod y gorau y gallwn fod.

Annwyl gyfeillion,

Argraffiad 
un ar ddeg
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Nawr yn ôl i gyfarfod y Bwrdd ddiwedd mis Tachwedd.  Roedd yn 
agenda llawn iawn, ond fel bob amser, un o’r uchafbwyntiau oedd y 
‘Cyflwyniad Dysgu a Gwrando ar y Cyd’.  Dyma lle rydym yn gofyn i bobl 
ddod i gyflwyno i’r Bwrdd ar rywbeth y maent yn angerddol yn ei gylch, 
ac sy’n sicrhau budd gwirioneddol.  Y tro hwn cawsom gyflwyniad ar y 
Dangosfwrdd Gweithredol Gofal Brys a Gofal mewn Argyfwng; ac fe’i 
darparwyd gan Paul Mason, Arweinydd Safonau Rheoli Gwybodaeth – 
DHCW a Dr Jo Mower, Ymgynghorydd Meddygaeth Frys o Fwrdd Iechyd 
Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Cawsom ein tywys drwy gefndir y prosiect, 
gan gynnwys sut y datblygwyd dangosfyrddau blaenorol gan ddefnyddio 
hen dechnoleg a sut na allai rhanddeiliaid allweddol gael mynediad atynt. 
Mae’r fersiwn newydd yn rhoi gwell dealltwriaeth i ni o lif cleifion a’r galw 
ar ein system. Mae’r platfform yn hyblyg, yn gynaliadwy ac mae gan y tîm 
fap trywydd o ddatblygiadau pellach i weithio drwyddynt. Mae’n anodd 
iawn ysgrifennu am ba mor drawiadol yw’r gwaith hwn, felly edrychwch 
ar fideo’r cyfarfod bwrdd cyhoeddus sy’n dod â’r pwnc yn fyw.

Rwy’n mynd i wirioni’r paragraff nesaf hwn yn llwyr, oherwydd cyflwynais 
y Strategaeth Gofal Sylfaenol i’w chymeradwyo gan y Bwrdd. Mae hyn 
yn rhywbeth yr wyf i a fy nhîm wedi treulio’r ychydig fisoedd diwethaf 
yn datblygu, ymchwilio, cymdeithasu a mireinio i sicrhau bod gennym 
strategaeth sy’n sicrhau y gallwn gyflawni gyda’n cydweithwyr Gofal 
Sylfaenol ledled Cymru ac ar eu cyfer.  Rwyf wedi siarad amdano 
mewn digwyddiadau ac rwy’n siarad amdano ar unrhyw gyfle, fwy 
neu lai, y gallaf.  Pam? Oherwydd rwy’n meddwl ei fod yn gam seismig 
ymlaen i DHCW mewn maes hynod bwysig o ofal iechyd. Roedd digon o 
gwestiynau am y Strategaeth, yn enwedig gan mai dyma’r gyntaf gan ein 
Cyfarwyddiaeth, ond roeddwn mor falch o allu siarad mwy am y pethau 
sy’n ein gyrru yn PCMH, ac felly roedd yn wych cael y gymeradwyaeth. 

Unwaith y bydd y strategaeth wedi’i chyfieithu 
byddwn yn ei chyhoeddi ac yn datblygu ein 
cynllun cyflawni i wneud yn siŵr ein bod yn troi’r geiriau yn gamau 
gweithredu.  

Mae’r strategaeth wedi’i datblygu ar sail pedair egwyddor a fydd yn 
cael eu hymgorffori yn y ffordd rydym yn gweithio:

• Ansawdd cyflwyno
• Hysbysu polisi
• Adeiladu gwerth
• Arwain a safoni

Mae wyth blaenoriaeth wedi’u nodi o fewn y strategaeth:

•  Creu tîm Trosglwyddo Cynnyrch, Prosiect a Rhaglen (PPPT).
• Datblygu ymchwil Gwybodeg Iechyd a gallu adrodd
• Datblygu tîm Dyfodol Digidol
•  Canolbwyntio mwy o weithgarwch datblygu ar adeiladu cysylltedd 

yn fewnol
•  Roedd presenoldeb mewn grwpiau defnyddwyr arbenigol clinigol a 

rheolaethol yn canolbwyntio ar ddatrys problemau 
• Proses gytûn a mandad ar gyfer trosglwyddo i BAU
• Mynd i’r afael â heriau datblygu systemau yng Nghymru
• Datblygu safonau a gallu 

Rhaid imi gyfaddef ei bod yn ŵyl Strategaeth go iawn yn y Bwrdd, gan 
fod ein Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol, Rhidian wedi cyflwyno 
nid un ond tair strategaeth o’i ardal -



• Gwybodaeth a Dadansoddeg
• Gwybodeg Glinigol a Newid Busnes
• Llywodraethu Gwybodaeth
 
Mae pob strategaeth yn nodi’n glir 4 prif nod sy’n canolbwyntio ar sicrhau’r 
gwerth mwyaf, ansawdd, ymgysylltu â data a’r defnydd ohono i gefnogi 
canlyniadau cadarnhaol i bobl ledled Cymru. Mae’r weledigaeth i sbarduno 
‘Gwerth o Ddata’ yn cael ei wreiddio ym mhob un i greu set gydlynol o 
strategaethau sydd nid yn unig yn mynegi nodau’r Gyfarwyddiaeth 
Glinigol, ond sydd hefyd yn dangos sut y maent yn galluogi ac yn 
tanategu llawer o’r gwaith a wneir ar draws holl gyfarwyddiaethau DHCW 
ac yn ehangach. Ac eto, cymeradwyodd y Bwrdd y strategaethau hyn 
hefyd, felly disgwyliwch weld mwy amdanynt yn y dyfodol agos.

Cawsom hefyd gyflwyniadau ar y sefyllfa ddiweddaraf o ran cyflawni’r 
IMTP ar gyfer eleni sy’n dangos bod gennym lawer i’w wneud o hyd 
yn chwarter olaf y flwyddyn.  A gwnaeth Claire, ein Cyfarwyddwr 
Gweithredol Cyllid, ein tywys drwy rai sleidiau a oedd yn dangos maint 
yr her ariannol sy’n wynebu GIG Cymru. Byddai dweud ei fod yn ddigon 
i’ch sobri yn danddatganiad. Ond roedd hi’n gallu dangos lle’r ydym wedi 
bod yn gwneud arbedion eleni i gefnogi lleddfu’r diffyg. Mae rhai o’r 
rhain wedi bod yn benderfyniadau mawr, ond mae pob un ohonom wedi 
cyfrannu, boed hynny drwy beidio â mynychu digwyddiadau a pheidio â 
darparu ar gyfer gweithdai gyda gwesteion, at deithio llai a dod o hyd i 
ffyrdd mwy cost-effeithiol o gyflawni’r un canlyniadau. Efallai bod y rhain 
yn ymddangos fel pethau bach, ond mewn rhyw ffordd, rydych chi i gyd 
wedi cyfrannu, felly diolch am hynny.

Yn anffodus, roedd Marian, Cadeirydd y 
Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd wedi colli ei llais 
felly camodd  Alistair, Aelod Annibynnol arall, i’r adwy i roi diweddariad ar 
waith y pwyllgor.  Roedd hyn yn ymdrin â phynciau o archwiliadau dwfn 
i sut rydym yn cyflawni Cenhadaeth Strategol 5 a’r Ymateb Ariannol i’r 
heriau a grybwyllwyd uchod, i sesiynau ar y Gymraeg a’r cynnydd sy’n 
cael ei wneud yn DHCW yn y maes hwn. 

Mae’n debyg bod llawer mwy y gallwn i ysgrifennu amdano, ond mae hi 
bron yn Nadolig a bydd pob un ohonoch yn cymryd o leiaf diwrnod neu 
ddau i ffwrdd i gael seibiant haeddiannol.  Wrth i mi nodi fy mhen-blwydd 
cyntaf yn DHCW ar ddechrau mis Tachwedd, dyma mewn gwirionedd 
ddiwedd fy mlwyddyn gyntaf go iawn fel aelod o DHCW a GIG Cymru.  
Byddai dweud ei fod wedi bod yn rhwydd yn gelwydd, ond waeth pa mor 
anodd y mae wedi bod, mae yna bobl wych yn cydweithio gyda mi bob 
amser - felly diolch.  

Ac yn olaf, dw i eisiau dweud ‘Nadolig Llawen’ a dymuno 2024 heddychlon 
a hapus i chi.

Sam Hall
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol Gofal 
Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl
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